



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เด็กไทยแจ้งคว้าแชมป์ดาราศาสตร์

โดย เดลินิวส์ วัน อาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 14:47 น.

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 8 ธค. 2550 ที่ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 (The 1st International Olympiad on Astronomy and Astrophysics: 1st IOAA in Thailand 2007) ได้จัดพิธีปิดการแข่งขัน IOAA 2007 โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอาน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ก่อนที่จะมีพิธีปิดการแข่งขันได้มีการประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร เสงี่ยมพันธ์ ประธานกรรมการระดับนานาชาติของ IOAA ประกาศผลการแข่งขันครั้งนี้ออกมาปรากฏว่า เยาวชนไทยสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประกอบด้วย นายชญานนท์ ร่วมเจริญทอง จากโรงเรียนปิยะมหาราชาวิทยาลัย จ. นครพนม , นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์ และนาย ปุณณวิช คงพิทักษ์ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ส่วนผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินคือนาย ศิริวิช สุรพฤษ จากโรงเรียน สาธิตมศ.ปทุมวัน และนาย ชีรสิทธิ์ อีสสรานนท์ จากโรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้ นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นอกจากนี้ทีมไทยยังได้รับรางวัลคะแนนทีมรวมสูงสุด (Best Team) อีกด้วย

นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์ตัวแทนประเทศไทยผู้ได้รับเหรียญทองและรางวัลคะแนนรวมสูงสุด กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างมากกับรางวัลที่ได้รับ ก่อนที่จะมาแข่งขันได้ฝึกซ้อมนานกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ เพื่อน และผู้ที่สนับสนุนทุกคนที่ทำให้ตนเองได้มีวันนี้ อยากจะฝากถึงเยาวชนทุกคนที่สนใจด้านดาราศาสตร์ให้ตั้งใจศึกษาสิ่งที

๑ด้วย

ทั้งนี้หลังพิธีปิดการแข่งขันรองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ได้ส่งมอบสัญลักษณ์การแข่งขันให้แก่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน IOAA ครั้งที่ 2 ต่อไป

สำหรับการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 1 นี้ ถือเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในครั้งแรก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยการแข่งขันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-9 ธ.ค. 50 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 23 ประเทศ จำนวน 24 ทีม เข้าร่วมแข่งขันและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 200 คน